

THÀNH PHỐ Nhiều giải pháp trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Xác định công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng liên quan đến sự phát triển ổn định và bền vững của địa phương, những năm qua, thành phố Thái Bình đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt được những kết quả tích cực.



Sau hơn 10 năm, tuyến đường Chu Văn An kéo dài đã hoàn thành thi công.

Các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN và MT) tới các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường xây dựng kế

hoạch bảo vệ TN và MT phù hợp với tình hình ở mỗi địa phương. Trong năm 2021, UBND thành phố đã ban hành gần 2.400 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Một trong những lĩnh vực được xem là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội là công tác quản lý đất đai. Vì vậy, nhiều năm qua, công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn được thành phố quan tâm và triển khai theo đúng trình tự, nội dung pháp luật quy định, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của địa phương. Hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của thành phố trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được chú trọng. Đã ban hành 377 quyết định giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá, tái định cư, đất ở với 290 lô đất, diện tích 23.854m². Tổ chức giao đất ngoài thực địa cho 15 tổ chức theo quyết định của UBND tỉnh và 118 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 126.297m².

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Trong công tác giải phóng mặt bằng, thành phố xác định phải đi trước, nhanh chóng hoàn thành để triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm nhằm khai thác tối đa thời cơ, lợi thế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vì vậy, trong năm 2021, thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở,

sự tham gia, đồng thuận của nhân dân, tạo sự lan tỏa, phong trào thi đua đẩy nhanh thực hiện giải phóng mặt bằng. Cơ bản hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm, các dự án tồn tại từ nhiều năm trước như các đường: thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, 454, Chu Văn An kéo dài, Kỳ Đông, Trần Phú, bến xe khách phía Tây thành phố, khu dân cư, dịch vụ hỗ trợ các hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp từ 30% trở lên; phát triển nhà ở thương mại khu dân cư cộng đồng (Eco-Green City); khu nhà ở liền kề cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cùng với đó, việc quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn đã chú trọng đến công tác BVMT, thực hiện việc đăng ký cam kết BVMT, đánh giá tác động môi trường... song

công tác kiểm tra việc chấp hành BVMT và lấy mẫu phân tích, đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở luôn được các ngành chức năng phối hợp tiến hành thường xuyên. Qua đó phát hiện, xử lý nghiêm những cơ sở gây ô nhiễm, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường. Trong năm đã phối hợp kiểm tra công tác BVMT tại 16 đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý TN và MT của thành phố còn một số tồn tại, như: nguồn lực về đất đai chưa được khai thác và phát huy hiệu quả; hạ tầng cơ sở và công trình xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải của khu dân cư tập trung chưa được đầu tư đồng bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật chưa thường xuyên, thiếu cương quyết; ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận nhân dân còn thấp... Vì vậy, thời gian tới, thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, nhất là các trường hợp chuyển mục đích đất trái phép trên đất nông nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, TN và MT để nâng cao nhận thức, ý thức của người sử dụng đất, BVMT; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TN và MT, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

MINH NGUYỄN

TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH VÌ MỘT VIỆT NAM XANH

31/12/2020
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 45/CT-TTg về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021

1/4/2021
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"

Cả nước trồng **210 triệu** cây năm 2021 (115% kế hoạch)

Đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay tích cực trồng cây xanh

Một số địa phương có kết quả tốt

- 3 triệu cây
- 3 triệu cây
- 3 triệu cây
- 3,3 triệu cây
- 4 triệu cây
- 5,3 triệu cây
- 7,3 triệu cây

Infographics.vn

KIẾN XƯƠNG Nhộn nhịp sản xuất đầu năm



Công ty TNHH Mạnh La đẩy nhanh tiến độ lắp đặt máy móc, đưa nhà máy đi vào hoạt động 100% công suất ngay trong quý I/2022.

Sau kỳ nghỉ tết, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Kiến Xương đã trở lại hoạt động, khởi động cho những đơn hàng đầu năm với mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tại Công ty TNHH Mạnh La (xã Minh Quang), không khí sản xuất rộn ràng khắp các nhà xưởng. Năm ngoái Công ty đã phải tạm dừng sản xuất một tuần vì có công nhân dương tính với SARS-CoV-2 nhưng nhờ những kinh nghiệm được tích lũy cũng như các biện pháp phòng, chống dịch, chắc chắn năm nay Công ty sẽ kiểm soát được tình hình, tạo đà để tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Sơn La, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Là doanh nghiệp chuyên sản xuất giày thể thao mới đi vào hoạt động được 3 tháng song đã sản xuất trên 200.000 đôi giày xuất khẩu trực tiếp sang thị trường châu Âu, châu Mỹ,

Nhật Bản, Hàn Quốc, tạo việc làm ổn định cho hơn 300 lao động với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Với đà đó, bước vào năm 2022, Công ty sẽ nhanh chóng hoàn thiện dây chuyền sản xuất, tuyển thêm 1.600 công nhân để đưa ra thị trường thế giới 180.000 đôi giày mỗi tháng. Để thực hiện được mục tiêu đó, Công ty sẽ đặt công tác phòng, chống dịch lên hàng đầu. Hàng tuần sẽ thực hiện test nhanh Covid-19 cho người lao động, đồng thời yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm khuyếch cáo "5K" của Bộ Y tế. Công nhân Bùi Thị Minh Nguyệt cho biết: Công ty có quy mô lớn nhất địa phương, có các chế độ đãi ngộ cho người lao động rất tốt đáng nên tôi sẽ gắn bó lâu dài. Với nhiệm vụ được giao tôi sẽ làm việc hết mình, phấn đấu mỗi ngày may được trên 400 sản phẩm để góp phần cùng các công nhân khác nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm cho doanh nghiệp.

Tại xã Bình Định, từ sáng sớm ngày 8/2, tất cả công nhân Công ty TNHH May Hiếu Lập đã trở lại sản xuất bình thường. Ông Vũ Đình Quân, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty sẽ hoạt động 100% công suất ngay từ ngày đầu tiên. Như mọi năm, đây vẫn là thời điểm cao điểm xuất khẩu của ngành may nên mỗi tháng Công ty sẽ xuất khoảng 30.000 sản phẩm trực tiếp sang thị trường Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Để thực hiện được mục tiêu này, năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, mở rộng hợp tác với các đối tác, tránh để nguồn hàng khan hiếm, đơn giá thấp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 15 - 20% so với năm 2021 cả về doanh thu và thu nhập của người lao động.

Còn tại Công ty TNHH Xây dựng An Hòa Phát, xã Hòa Bình, tất cả nhà xưởng cũng đã hoạt động, khởi động cho một năm mới với nhiều đơn hàng mới. Ông Đặng Văn Việt, Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng

THU THỦY

HƯNG HÀ Tăng cường chống rét cho đàn vật nuôi

Những ngày này, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống thấp để làm cho vật nuôi giảm sức đề kháng, nguy cơ mắc các dịch bệnh truyền nhiễm rất cao. Trước tình hình trên, huyện Hưng Hà đã khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm cho vật nuôi không bị thiệt hại do rét đậm, rét hại kéo dài.

Xã Duyên Hải là địa phương phát triển chăn nuôi lớn nhất huyện Hưng Hà, hiện toàn xã có 312 hộ chăn nuôi lợn, 400 hộ chăn nuôi gia cầm với trên 20.000 con gà con, 50.000 con gia cầm, hàng trăm con trâu, bò... Để bảo vệ đàn vật nuôi, xã đã hướng dẫn nhân dân chủ động phòng, chống rét cho đàn súc, gia cầm kết hợp với tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi; cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức cho các hộ chăn nuôi. Ông Phạm Văn Trường, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Trong đợt rét đậm, rét hại này, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền người dân dùng tấm đệm lót, dùng bóng hồng ngoại và bóng sưởi để sưởi ấm cho đàn vật nuôi. Đồng thời, sử dụng cỏ, trấu đốt xung quanh chuồng, trại để chống rét. Riêng đối với đàn trâu, bò, khi nhiệt độ xuống dưới 15°C khuyến cáo nhân dân không thả ra ngoài đồng và tiếp tục tích trữ nguồn thức ăn cho vật nuôi nếu thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài.

Gia đình ông Đỗ Tiến Luyến, thôn Khả Tân đang nuôi 27 con lợn nái, trên 130 lợn con và lợn thịt. Để phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, gia đình ông đã chủ động tiêm phòng dịch bệnh, tiến hành vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi. Hiện đàn vật nuôi của gia đình ông đang được bảo vệ an toàn. Ông Luyến cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là qua Đài Truyền thanh xã thông báo về tình hình rét đậm, rét hại và các biện pháp phòng, chống rét, rét cho đàn vật nuôi, gia đình chủ động gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại, chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn

dự trữ, thực hiện chế độ chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng thời, bổ sung vitamin tổng hợp, khoáng chất vào chế độ dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Giống như ông Luyến, gia đình ông Nguyễn Văn Khởi, thôn Bùi Minh nuôi trên 1.000 con gà con, 60 con lợn thịt và 10 con lợn nái. Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại, gia đình ông đã chủ động che chắn chuồng trại, chuẩn bị vật liệu để giữ ấm cho gia súc, gia cầm như đốt điện sưởi ấm đồng thời chuẩn bị các loại thức ăn tinh bột để bổ sung vào khẩu phần ăn nhằm tăng cường chất dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm.

Không chỉ xã Duyên Hải mà nhiều địa phương trong huyện cũng đang thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi trước thời tiết rét đậm, rét hại.

Huyện Hưng Hà có tổng đàn trâu, bò gần 15.500 con, đàn lợn trên 104.000 con cùng trên 2.500.000 con gia cầm. Để chủ động chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, huyện đã ban hành công văn chỉ đạo. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trước tình hình rét đậm, rét hại kéo dài, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp chống rét cho gia súc, gia cầm như che chắn chuồng trại tránh gió lùa; vệ sinh chuồng trại sạch sẽ; tăng cường dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm; bổ sung thêm thức ăn cho trâu, bò và cho uống nước ấm. Các địa phương tăng cường quản lý, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chú trọng thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại môi trường xung quanh khu vực chăn nuôi, tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của ngành thú y; tăng cường cán bộ chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác chống rét cho gia súc, gia cầm.

Với các giải pháp tích cực trong công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, huyện Hưng Hà quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra trên đàn vật nuôi.

THANH THỦY



Ông Đỗ Tiến Luyến, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải (Hưng Hà) thực hiện các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi.